

จับแล้ว 11 คนแก๊งรุกป่าสุราษฎร์

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงความสืบหน้าการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดบุกรุกแผ้วถางป่าและลักลอบตัดไม้ในพื้นที่เตรียมการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ท้องที่ หมู่ 9 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ในส่วนของ สก.วิภาวดี หลังเกิดเหตุได้จับกุมนายยุทธนา พรหมวิเศษ อดีตสารวัตรกำนัน ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน และพวกอีก 5 คน พร้อมของกลางรถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกไม้ซุง 5 คัน และรถกระบะ 1 คัน โดยได้ขยายผลยึดไม้ท่อน 27 ท่อน ไม้แปรรูป 9 แผ่น และอาศัยบ้านไม้กำลังก่อสร้างไม่มีเลขที่พร้อมไม้แปรรูป 217 แผ่น นอกจากนี้ ได้สอบสวนขยายผลจับกุมนายวัชร สุขมาก เจ้าของบ้านอีกหลังด้วย

พล.ต.ต.อภิชาติ กล่าวต่อว่า ต่อมาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาอีกหลายราย ประกอบด้วย นายประจักษ์ อาวุธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ตะกุกเหนือ เจ้าของที่ดินที่มีกองไม้กองไว้ พร้อมยึดรถเบ็กโฮ 1 คัน นายสุชน หนูแบน นายการุณ ไกรวงศ์ นายณัฐพงษ์ จันทร์ดี และนายวัชร สุขมาก ในข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันทำไม้ หรือเจาะ หรือลับ หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม แปรรูปไม้ รวมทั้งหมด 3 คดี ได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น 11 ราย

ด้าน พล.ต.มโนช จันทร์ศิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 เปิดเผยว่า วันที่ 29 ม.ค.นี้ จะมีการจัดกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 12 แปลง พร้อมรื้อถอนพืชผลอาสินต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้บุกรุกป่าปลูกไว้ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกต่อไป และแสดงให้เห็นว่าภาครัฐเอาจริงเอาจัง จะไม่ยอมให้ใครมาบุกรุกพื้นที่ป่าต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนไม่พบว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศเข้ามามีส่วนบุกรุกป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องการพื้นที่ทำกินและถ้ามีไม้ใหญ่จะโค่นไม้เป็นผลพลอยได้ แต่การกระทำดังกล่าวก็ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งพื้นที่ อ.วิภาวดี เป็นพื้นที่ป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และต้นไม้มีขนาดใหญ่ หากภาครัฐปล่อยปละละเลยอาจมีการบุกรุกเพิ่มอีก

รายงานข่าวแจ้งว่า การบุกรุกป่าในพื้นที่ อ.วิภาวดี ยังไม่มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นเจ้าทุกข์แจ้งความในฐานะเป็นพื้นที่ป่าของรัฐที่ถูกบุกรุกเสียหาย มีแต่การเข้าแจ้งร้องทุกข์ที่ สก.พุนพิน ที่พบกองไม้ 2 จุด นอกจากนี้ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ อ.วิภาวดี ที่กระทำความผิด ศาลได้ออมนัดหมายจับรวมทั้งเจ้าของรถเบ็กโฮที่กระทำความผิด ยังไม่มีการให้ออกจากตำแหน่งในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐ ขณะที่ อ.พุนพิน ได้สั่งให้นายยุทธนา พรหมวิเศษ ออกจากตำแหน่งสารวัตรกำนัน ตำบลน้ำรอบ แล้ว.